



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ ศบว ๖๓๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

การจัดสัมมนาของคณะกรรมการวิชาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (อว.)

และการจัดประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

ด้วยคณะกรรมการวิชาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (อว.) เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเข้าร่วมสัมมนาใน เรื่อง “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ดังนั้นที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงกำหนดให้มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑(๑๕๑)/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ

เพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคืบเคย	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์	กรรมการ
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า	กรรมการ
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมรภัส ถกลภักดี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิกษุศักดิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิษฐ์ ศิริโวหาร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ต้นศรีประภาศิริ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์	กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณ ศิลาวรรณโณ	กรรมการและเลขานุการ
นางนิธิตี ตั้งจันทร์สุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงานให้คำแนะนำฝ่ายต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย จัดทำโครงการ รวมทั้งการดำเนินการด้านธุรการ การเงิน อาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัย การจราจร ติดตามประเมินผล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และรับลงทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคั่นเคย	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม	กรรมการ
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ	กรรมการ
นางสุภาวรรณ วรรณสอน	กรรมการ
นางมณฑา สืบจากศรี	กรรมการ
นางสาวณัฐรา ปั่นอยู่	กรรมการ
นางสาวอรอุมา พรหมน้อย	กรรมการ
นางสาวเนตรศรีรินทร์ พิมพ์จันทร์	กรรมการ
นางสาววชิราพร สมอทอง	กรรมการ
นายพรชัย เขียวช่อม	กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ สุขแข	กรรมการ
นายเกรียงไกร แก้วหลอย	กรรมการ
นางสาวกานติมา พันชน	กรรมการ
นางสาวจิตระประภา ยุบลชิต	กรรมการ
นางสาวปิยาภรณ์ จักรเพชร	กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง	กรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ กำทอง	กรรมการ
นางนงลักษณ์ สมณะ	กรรมการและเลขานุการ
นายแทนคุณ วงศ์ชร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงานทั่วไป จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนาและการประชุม ดำเนินการ จัดการสัมมนาและการประชุม รับลงทะเบียน จัดทำป้ายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและประชุม จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสัมมนาและการประชุม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และจัดหาของที่ระลึก

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ	กรรมการ
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน	กรรมการ
อาจารย์วิชชญา ศิลาน้อย	กรรมการ
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
 อาจารย์ ดร.วริรัตน์ สัมพันธ์พงศ์
 นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม
 หน้าที่ จัดพิธีกร ควบคุม กำกับ และจัดหาของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาและประชุม
 ประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ่นเคย	ประธานกรรมการ
นางสาวฉวีวรรณ ศิลาวรรณโณ	รองประธานกรรมการ
อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ	กรรมการ
นายก่อังไพโร หล้าสมบุรณ์	กรรมการ
นายสุธน บุญพญา	กรรมการ
นายมานพ สุขสุเดช	กรรมการ
นายดุสิต รักธรรม	กรรมการ
นายประจวบ ธรรมบวร	กรรมการ
นายสุข คำราชา	กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ทุกคน	กรรมการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน	กรรมการ
เจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทุกคน	กรรมการ
พนักงานขับรถยนต์ทุกคน	กรรมการ
นางนิธิตี ตั้งจันทร์สุข	กรรมการและเลขานุการ
นายสมหมาย แสงศิริรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินงานจัดอาคารสถานที่ จัดห้องประชุมสัมมนา จัดยานพาหนะเพื่อบริการ
 การรักษาความปลอดภัย ระบบการจราจร ตกแต่งสถานที่ แสง สี เสียง ประสานงาน และงานอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และจัดการแสดงต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสภักดิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการ
ดร.นารี คูหาเรืองรอง	กรรมการ
อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิยา รุ่งหิรัญ	กรรมการ
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์วงศ์วิศ นิพัทธ์วิทยา	กรรมการ
อาจารย์วรนาฏ อินถารต	กรรมการ
นายสมภพ สมบูรณ์	กรรมการ
นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์	กรรมการ
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล	กรรมการและเลขานุการ

นายภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 หน้าที่ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม กำหนดรายการอาหารที่ใช้ในงานทุกงาน จัดอาหารให้กับ
 ผู้ร่วมสัมมนาและประชุม จัดแสดงดนตรีสากลและจัดการแสดงของนักเรียน ประสานงาน และงานอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

๖. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์	ประธานกรรมการ
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา	กรรมการ
อาจารย์วีพรรณ กาญจนวัฒน์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชุมพล	กรรมการ
นางสาวกระเถก เทศมหา	กรรมการ
นายซัชพงศ์ มาเมือง	กรรมการ
นางสาวอาทูล คุณศรี	กรรมการ
นางสาววีร์สุดา พรหมประดิษฐ์	กรรมการ
นางสาววันดี น้ำทอง	กรรมการ
นางสาวณัฐธิกาญ์ ลุกلام	กรรมการ
นางสาววิลาสินี ชูหวาน	กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบุญ	กรรมการ
นางสาววรรณุช วัฒนะเขตกรณ์	กรรมการ
นางเบญจกัศ์ ธนแพรวพันธ์	กรรมการ
นางสาวปรีญา สุขประเสริฐ	กรรมการ
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศึกษา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร

อาจารย์ไชย มีหนองหว้า	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจน์นันท์ ทรงอยู่	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียต ขจรภัย	กรรมการ
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิษณุ	กรรมการ
นายทวีศักดิ์ ปานเทวัญ	กรรมการ
นายสายัญ เทียบแสน	กรรมการ
นายพุทธินันต์ โสมรุช	กรรมการ
นางสาวพัฒนธรรณ ก्लीนไทย	กรรมการ
นางสาวมณี บุญผาย	กรรมการ
นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์	กรรมการ

นางสาวสุวิมล พิชัยกมล
นางสาวศศิธร ชื่นขาว
หน้าที่ ประสานงานกับทุกคณะกรรมการเพื่อจัดระบบ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้สื่อประเภทต่างๆที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘. คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล

อาจารย์ปิยะ สงวนสิน

ประธานกรรมการ

อาจารย์พิชญานี เชิงศิริ ไชยยะ

กรรมการ

นางสาวมลิวรรณ พันธุ์ภักดี

กรรมการ

นางสาววราภรณ์ ไชยสุรียานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการสัมมนาของคณะกรรมการอธิการบดี การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การศึกษา และการจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
ประสานงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์